



## KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9

### Phấn đấu hoàn thành dự án công viên Kỳ Bá, hồ Ty Rượu trước ngày 2/9

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thi công dự án công viên Kỳ Bá và hồ Ty Rượu.



### Quan tâm giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

### Chia sẻ kinh nghiệm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Sáng ngày 25/8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (BCĐ 389/ĐP tỉnh) do đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389/ĐP tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Chi cục Hải quan và Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Hai bên đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ như: quản lý nắm bắt tình hình địa bàn, thị trường, tuần tra, kiểm soát,

đấu tranh với các loại tội phạm và xử lý vi phạm; công tác phối hợp giữa các ngành thành viên BCĐ 389/ĐP trong trao đổi, chia sẻ thông tin nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vụ vi phạm, không để địa bàn trở thành điểm nóng, phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những thông tin, kinh nghiệm của Chi cục Hải quan và Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma chia sẻ.

(Xem tiếp trang 4)  
KHẮC ĐUẤN

### Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp

Sáng ngày 25/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8/2023 và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt nội dung Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

đường bộ trong tình hình mới. Báo cáo viên đã tập trung phân tích thực trạng và tình hình an toàn giao thông hiện nay, một số lỗi vi phạm dễ dẫn đến tai nạn giao thông và mức phạt cho các vi phạm theo quy định. Các đại biểu cũng được thông tin một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong năm học 2023 - 2024.

Sau khi báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 7 tháng đầu năm, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện

(Xem tiếp trang 4)  
THU THỤY

### Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 18 với Thành ủy Thái Bình

Sáng ngày 25/8, Đoàn kiểm tra số 18 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh do đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xử lý tố giác, tin báo tội phạm, việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ và các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống vi phạm, tội phạm, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Công tác phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản cơ bản kịp thời, bảo đảm chất lượng,

(Xem tiếp trang 4)  
TRINH CƯỜNG

#### ▶ MINH LĂNG

### Quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao năm 2023

Sáng ngày 25/8, Thường trực Huyện ủy Vũ Thư làm việc với Đảng ủy xã Minh Lăng về triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương thời gian tới.

Minh Lăng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Địa bàn xã có tuyến đường tỉnh lộ 454 chạy qua, cụm công nghiệp; làng nghề truyền thống. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 66,5 triệu đồng năm 2022; phấn đấu đạt 72 triệu đồng năm 2023, thuộc top các xã cao nhất của huyện. Xã tự rà soát, đánh giá đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, địa phương còn một số hạn chế như để xảy ra một số vụ vi phạm về đất đai; phát triển thương mại, dịch vụ, làng nghề chưa tương xứng với tiềm năng; một số hộ chăn nuôi còn để xảy ra ô nhiễm môi trường, công tác đấu giá quyền sử dụng đất gặp khó khăn.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Thường trực Huyện ủy Vũ Thư ghi nhận biểu dương những kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội của Minh Lăng trong thời gian qua và yêu cầu hệ thống chính trị địa phương vào cuộc tích cực chấn chỉnh tồn tại, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, mục tiêu và cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất là xã Minh Lăng hoàn thành 100% tiêu chí, về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

QUỲNH LƯU

#### ▶ QUỲNH PHỤ

### Triển khai thu thập, cập nhật thông tin về người lao động

Sáng ngày 25/8, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình phối hợp với UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị triển khai thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ giai đoạn 2023 - 2025.

Tại hội nghị, lãnh đạo, công chức lao động - thương binh và xã hội, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố các xã, thị trấn trong huyện được truyền đạt một số nội dung cơ bản về việc làm, việc triển khai thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn; phổ biến Thông tư số 11 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai Kế hoạch số 73 của UBND tỉnh về việc tổ chức thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin về người lao động và xây dựng cơ sở dữ liệu "Việc tìm người - người tìm việc" trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025.

Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn nội dung, quy trình thực hiện và nghiệp vụ ghi phiếu; thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin về người lao động.

NGUYỄN CƯỜNG

#### THÁI THỤY

## Bảo đảm an toàn nuôi trồng thủy sản mùa mưa bão

(Xem trang 2)



Hộ nuôi tôm công nghiệp huyện Thái Thụy thu hoạch tôm tránh thất thoát trong mùa mưa bão.